

BÁO CÁO**Kết quả hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022**

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề “*Tuổi trẻ sáng tạo*” đã được các cấp bộ đoàn triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia, kết quả cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO**1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh**

Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch số 478-KH/TWĐTN-CNĐT ngày 28/01/2022 về việc triển khai Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề “*Tuổi trẻ sáng tạo*” trong đó xác định 04 nội dung trọng tâm để tuổi trẻ cả nước tập trung triển khai thực hiện. Ban Bí thư Trung ương Đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành kế hoạch số 484-KH/TWĐTN-CNĐT ngày 21/02/2022 về việc khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 và chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 tại địa phương, đơn vị. Theo đó, Trung ương Đoàn tổ chức hoạt động Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 cấp Trung ương tại Hà Nội¹; trên phạm vi toàn quốc, 67/67 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã tổ chức các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên, thu hút gần 28.000 lượt

¹ Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 cấp Trung ương được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội – Cơ sở Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội vào ngày 01/3/2022. Sau lễ khởi động, Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng như: thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, khánh thành “Hàng cây Thanh niên”; khởi công xây dựng Ngôi nhà 100 đồng; khởi công xây dựng Nhà khăn quàng đỏ, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà thanh niên công nhân đang làm nhiệm vụ lao động sản xuất; khởi công xây dựng Nhà Nhân ái tặng cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; ra mắt mạng lưới 16 Câu lạc bộ Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại các trường đại học, học viện, Hội Sinh viên và Thanh niên Việt Nam tại nước ngoài... Tổng nguồn lực triển khai các hưởng ứng khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 là gần 02 tỉ đồng.

đoàn viên, thanh niên tham gia triển khai các hoạt động hưởng ứng với tổng nguồn lực huy động gần 68 tỷ đồng².

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành công văn số 9035-CV/TWĐTN-CNĐT ngày 03/3/2022 chỉ đạo việc triển khai các hoạt động và thực hiện chế độ thông tin báo cáo hằng tuần trong Tháng Thanh niên năm 2022, trong đó tập trung thông tin, tuyên truyền rộng rãi về các hoạt động, các mô hình mới, điển hình tiêu biểu trong triển khai hoạt động Tháng Thanh niên các cấp trên hệ thống báo chí, website, fanpage của địa phương, đơn vị để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

Trên cơ sở Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2022 của Trung ương Đoàn, 67/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã ban hành Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2022 với nội dung bám sát chủ đề “*Tuổi trẻ sáng tạo*” theo Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 ở một số địa phương, căn cứ chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã chủ động phối hợp với ngành y tế và xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của địa phương, lãnh đạo địa phương để tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên phù hợp, đảm bảo thực hiện hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tập trung chỉ đạo một số nội dung như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng; huy động nguồn lực triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên sôi nổi gắn với kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), tổ chức Đại hội Đoàn các cấp hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII với nhiều hình thức, truyền thông tích cực trên các kênh thông tin trực tuyến, mạng xã hội. Đa số các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đều triển khai các hoạt động lớn có quy mô cấp tỉnh. Một số hoạt động làm điểm, đánh giá hiệu quả và tổ chức nhân rộng tại cấp cơ sở phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả của từng nội dung, thu hút đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia hưởng ứng.

²Tiêu biểu như các đơn vị: **Lai Châu** (2,23 tỷ đồng); **Hà Nội** (02 tỷ đồng); **Đà Nẵng** (4,7 tỷ đồng); **Bình Phước** (2,28 tỷ đồng); **Đồng Nai** (3,56 tỷ đồng); **Long An** (3,1 tỷ đồng); **Cần Thơ** (10 tỷ đồng); **Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương** (03 tỷ đồng)...

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Tháng Thanh niên năm 2022 diễn ra trong bối cảnh các cấp bộ Đoàn trong toàn quốc đang tích cực thi đua, triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng đại hội đoàn cấp cơ sở và cấp huyện, hướng tới đại hội đoàn cấp tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Trong Tháng Thanh niên, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tổ chức hơn 1.000 hoạt động tuyên truyền về kết quả, nghị quyết đại hội đoàn các cấp; tổ chức các hội nghị góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đoàn các cấp và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, thu hút 444.233 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Công tác truyền thông về Tháng Thanh niên năm 2022 được thực hiện hiệu quả, nội dung tuyên truyền được cập nhật thường xuyên, kịp thời, có sự chọn lọc và đầu tư để tạo điểm nhấn. Các hoạt động tuyên truyền sử dụng bộ nhận diện, đổi khung hình đại diện Tháng Thanh niên trên mạng xã hội được đông đảo cán bộ đoàn, cựu cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tích cực. Tổng lượt tương tác, đề cập về Tháng Thanh niên năm 2022 tăng mạnh. Theo thống kê từ các cổng thông tin, trang mạng xã hội của Trung ương Đoàn, tổng số lượt tiếp cận là 16.398.043 lượt truy cập, số lượng tương tác là 13.401.411 lượt³. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong và ngoài đoàn đã có nhiều bài viết chuyên sâu về các mô hình hay, cách làm sáng tạo, đặc biệt các cấp bộ đoàn đã tăng cường tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân về các hoạt động lớn của đoàn, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng xã hội.

Trong Tháng Thanh niên, công tác tuyên truyền, giáo dục của đoàn đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cấp bộ đoàn tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân về Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề “*Tuổi trẻ sáng tạo*”. Có 67/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -

³ Công tác tuyên truyền về các hoạt động Tháng Thanh niên 2022 được đẩy mạnh, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội do đoàn, hội quản lý. Lượt truy cập, tiếp cận và tương tác các bài viết trong tháng tăng cao, cụ thể: Fanpage Hội sinh viên Việt Nam có 443.816 lượt tiếp cận, 22.026 lượt tương tác; fanpage Ban Tuyên giáo TW Đoàn có 549.425 lượt tiếp cận; fanpage Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có 350.800 lượt tiếp cận, 6.700 lượt tương tác; fanpage Công tri thức Thánh Gióng có 96.000 lượt tiếp cận, 2.500 lượt tương tác; Cổng thông tin TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt 14.957.502 lượt tiếp cận và tương tác đạt 13.370.185 lượt.

26/3/2022), thu hút gần 1,1 triệu đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia với nhiều hình thức đa dạng như: diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “*Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh*”, tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn; xây dựng video clip hát các ca khúc truyền thống của Đoàn; đăng tải các bài viết chia sẻ kỷ niệm về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi qua các thời kỳ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... với tổng kinh phí thực hiện gần 65,3 tỷ đồng⁴. Các hoạt động đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và toàn xã hội.

Hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của đoàn; các hoạt động về nguồn, đến với địa danh lịch sử, đền ơn đáp nghĩa, tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử tại các địa phương... được quan tâm triển khai, thu hút trên 692.943 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia qua nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả với tổng kinh phí thực hiện hơn 25,7 tỷ đồng. Trung ương Đoàn hoàn thiện và duy trì bản đồ số các địa danh lịch sử gắn với tuổi trẻ Việt Nam có địa chỉ tại bandoso.doanthanhvien.vn. Công tác xây dựng bản đồ số, số hoá các tài liệu, hiện vật, thông tin về các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ được các cấp bộ Đoàn tiếp tục quan tâm triển khai, thu hút 14.764 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, với tổng kinh phí triển khai hơn 2,1 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp bộ đoàn toàn quốc đã tổ chức 968 mô hình thanh thiếu nhi tham gia giới thiệu, quảng bá về di tích lịch sử, văn hóa của địa phương, đất nước, thu hút 47.449 đoàn viên thanh niên tham gia.

Trung ương Đoàn đã phối hợp tham mưu ban hành Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình “*Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030*”. Đây là nội dung đầu tiên được phê duyệt trong số 07 đề án cụ thể hóa Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2022. Các hoạt động tuyên dương, vinh danh cấp Trung ương được tổ chức trong Tháng Thanh niên đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân. Ngày 23/3/2022, Trung ương Đoàn tổ chức Tuyên dương cán

⁴ Các đơn vị có nhiều hoạt động tiêu biểu như: Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn TN Bộ Công An...

bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022 cho 94 cán bộ đoàn và đoàn viên xuất sắc⁵; ngày 26/3/2022 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 09 gương mặt trẻ triển vọng trên các lĩnh vực⁶.

2. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên

2.1. Các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên

Trong Tháng Thanh niên năm 2022, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tích cực triển khai các đội hình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh tại các địa bàn dân cư với nhiều công trình, phần việc cụ thể. Toàn đoàn đã triển khai thực hiện 18.654 công trình thanh niên các cấp, với giá trị thực hiện hơn 1.067 tỷ đồng⁷ với nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực:

- *Các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu:*

+ Hoạt động xây dựng nông thôn mới được các cấp bộ đoàn trên toàn quốc đẩy mạnh triển khai, qua đó đã sửa chữa được 1.101,9 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 170,95 km tuyến đường nông thôn mới, bàn giao 1.083,57 km công trình “*Thấp sáng đường quê*”, xây dựng mới 109 cầu giao thông nông thôn, xây dựng mới 73 nhà văn hóa, tu sửa 217 nhà văn hóa thôn; hoạt động chuyên giao khoa học kỹ thuật được triển khai tốt với 404 hoạt động, thu hút 29.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia tích cực.

⁵ Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022: từ 174 hồ sơ của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã lựa chọn 94 đại biểu xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng, trong đó có 67 đại biểu nam, 27 đại biểu nữ; 27 đại biểu là Bí thư Đoàn cấp huyện, 49 đại biểu là Bí thư Đoàn cấp cơ sở và 18 đại biểu là Bí thư Chi đoàn.

⁶ Năm 2021, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhận được 138 hồ sơ gửi về từ 44 đơn vị đề cử. Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hợp lần thứ nhất (ngày 25/1/2022) đã lựa chọn ra 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến, thu hút trên 12 triệu phiếu, tăng 6,24% tổng số lượt bình chọn so năm trước. Ngày 4/3/2022, Hội đồng xét tặng Giải thưởng hợp lần 2 đã xem xét, thảo luận và bỏ phiếu kín bình chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 09 Gương mặt trẻ triển vọng năm 2021 trên 09 lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học - sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh khởi nghiệp, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, văn hoá nghệ thuật).

⁷ Trong đó có 370 công trình thanh niên cấp tỉnh, 2.290 công trình thanh niên cấp huyện, 15.994 công trình thanh niên cấp cơ sở.

+ Trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ đoàn đã triển khai 1.863 hoạt động bảo vệ môi trường, trồng mới 3.971.764 cây xanh⁸. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tích cực vận động đoàn viên, thanh niên triển khai các hoạt động, trồng cây tạo mảng xanh, xây dựng vườn hoa thanh niên, làm đẹp cảnh quan các tuyến đường, cơ quan, khu dân cư. Đồng thời, các đơn vị đã tổ chức hiệu quả các hoạt động chống rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước sạch, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, thành lập và nhân rộng mô hình Đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường (sử dụng các vi sinh vật bản địa IMO) để tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt gây hại đối với môi trường sang thói quen 4R/4T (Refuse/Từ chối – Reduce/Tiết giảm – Reuse/Tái sử dụng – Recycle/Tái chế). Kết quả, toàn đoàn đã tổ chức hơn 1.281 buổi tuyên truyền, tập huấn về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tác hại của rác thải nhựa, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon, phân loại rác thải, đổ rác đúng nơi quy định; tuyên truyền sử dụng túi sinh học tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh...; triển khai 7.247 đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, thu hút 120.688 lượt đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia, đồng thời đẩy mạnh triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)⁹ tại nhiều địa phương. Trung ương Đoàn tổ chức đồng loạt hoạt động *Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới*¹⁰ tại các địa phương và triển khai điểm tại Sơn La, Thái Bình, Quảng Ngãi, Long An vào ngày 13/3/2022; ra quân đồng loạt hoạt động “*Ngày Chủ nhật xanh*”¹¹ và tổ chức điểm cấp Trung ương tại tỉnh Tiền Giang, Bình Thuận và thành phố Hải Phòng vào ngày 20/3/2020, qua đó tạo phong trào thi đua sôi nổi của tổ chức đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi

⁸ Các đơn vị triển khai tốt: **Đông Tháp** trồng 234.172 cây xanh; **Thái Bình** trồng 225.987 cây xanh; **Bắc Ninh** trồng 200.0015 cây xanh; **Hải Dương** trồng 158.720 cây xanh; **Phú Thọ** trồng 126.667 cây xanh; **Cao Bằng** trồng 122.434 cây xanh; **Ban Thanh niên Quân đội** trồng được 1.220.916 cây; **Đoàn Khối các cơ quan Trung ương** trồng mới được 306.810 cây xanh...

⁹ Tiêu biểu như **Vĩnh Long, Bắc Ninh, Cần Thơ, Long An, Hậu Giang, Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa...**

¹⁰ Kết quả triển khai *Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới* trong toàn đoàn: Xây dựng mới 101,2 km đường giao thông nông thôn được; tu sửa 411,23 km đường giao thông nông thôn; thấp sáng 322,78 km đường giao thông nông thôn; thực hiện 697,7 km tuyến đường hoa; hoàn thành 71,15 km trong triển khai mô hình con đường bích họa; tổ chức 126 hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật; xây dựng mới 28 cầu giao thông nông thôn, 36 nhà văn hóa thôn, bản; xây dựng mới 502 nhà vệ sinh; xây dựng mới 115 nhà nhân ái, 09 nhà khăn quàng đỏ.

¹¹ Kết quả triển khai *Ngày Chủ nhật xanh* trong toàn đoàn: Xây dựng 920 mô hình vườn ươm, vườn cây sinh kế, vườn đoàn; 703 mô hình chống rác thải nhựa được triển khai mới. Tổng giá trị nguồn lực là 37 tỷ đồng với 5.892 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện.

trường, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống hạn mặn và tham gia công tác an sinh xã hội, thu hút hơn 1,2 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia.

- Các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh được các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai với 6.751 hoạt động tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại khu dân cư; phát huy các không gian công cộng, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn, xã; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, người dân xây dựng nếp sống văn minh, tập trung các hoạt động tuyên truyền ý thức ứng xử văn minh, văn hóa giao tiếp nơi công cộng. Một số mô hình tiêu biểu được triển khai tốt như: mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu”, mô hình “Cột điện nở hoa”, mô hình “Vườn hoa thanh niên”, mô hình “Hàng cây thanh niên” trong khu đô thị; tổ chức 4.895 hoạt động, duy trì 4.844 tuyến đường và triển khai mới 1.308 tuyến đường “Sáng – Xanh- Sạch – Đẹp - Văn minh – An toàn” tại các địa phương¹².

- *Hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, phục vụ nhân dân:*

+ Trong Tháng thanh niên, các cấp bộ đoàn đẩy mạnh triển khai các nội dung tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội được với 1.200 hoạt động và sự tham gia của 2.981 đội thanh niên tình nguyện, huy động 39.066 lượt y bác sĩ trẻ tình nguyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn vệ sinh phòng dịch bệnh, tặng 2.976 thẻ bảo hiểm y tế cho 81.246 người nghèo và gia đình chính sách tại địa phương, đặc biệt ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào tôn giáo và dân tộc thiểu số. Các cấp bộ Đoàn tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện tại các điểm tập trung và lưu động; toàn đoàn tổ chức được 556 hoạt động hiến máu tập trung và lưu động, tiếp nhận được 79.939 đơn vị máu¹³. Các cấp bộ Đoàn chung tay với chính quyền và ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tổ chức 17.900 hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch với 29.803 tin bài, thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp

¹² Các đơn vị có nhiều hoạt động tiêu biểu như: Yên Bái, Sơn La, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bình Dương, Đồng Nai, Bến Tre, Bạc Liêu, Sóc Trăng...

¹³Tiêu biểu có các đơn vị: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, Đoàn TN Bộ Công an, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thanh niên Quân đội...

phòng, chống dịch thông qua hệ thống báo chí, truyền thông của đoàn và qua các trang mạng xã hội; tuyên truyền thực hiện hướng dẫn 5K của Bộ Y tế... Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thành lập và tiếp tục duy trì hoạt động của 13.974 đội hình với sự tham gia của 179.775 thanh niên tình nguyện ứng phó với dịch bệnh COVID-19; huy động các nguồn lực xã hội hóa bằng vật phẩm trị giá 47,159 tỷ đồng và 40,369 tỷ đồng tiền mặt để tham gia phòng, chống dịch bệnh¹⁴. Đặc biệt, hoạt động tình nguyện tham gia hỗ trợ, chăm sóc F0 tại nhà được các tỉnh, thành đoàn đẩy mạnh thực hiện với việc huy động 60.867 lượt đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ, chăm sóc cho 179.627 bệnh nhân F0 tại nhà¹⁵.

+ Trung ương Đoàn tham mưu xây dựng Đề án “*Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp giai đoạn 2022 – 2030*”, hiện đã tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành và các đơn vị có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ.

+ Trong Tháng Thanh niên, hoạt động “*Ngày thứ bảy tình nguyện*” hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân trong khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai có hiệu quả, tập trung tại các đơn vị có bộ phận một cửa với các hoạt động như hỗ trợ công dân kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến các thủ tục hành chính thực hiện theo dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp thẻ căn cước công dân... nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, dân chủ, minh bạch, tạo lòng tin của người dân và doanh nghiệp đối với bộ máy cơ quan Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trên địa bàn¹⁶.

¹⁴ Tiêu biểu như: **Ban Thanh niên Quân đội** với tổng giá trị vật phẩm trao tặng 28 tỷ đồng và 32 tỷ đồng tiền mặt; **Bình Phước** với 3,654 tỷ đồng vật phẩm; **Bình Dương** trao tặng 1,9 tỷ đồng vật phẩm (vật phẩm bao gồm: nước sát khuẩn, kit test, đồ bảo hộ, khẩu trang y tế, thực phẩm và nhu yếu phẩm khác,...).

¹⁵ Tiêu biểu có các địa phương: **Lai Châu, Lào Cai, Vĩnh Phúc** với mô hình Hỗ trợ tư vấn cách thức điều trị bệnh nhân COVID - 19 tại nhà thông qua nhóm Zalo; **Hà Nội** với mô hình đội hình 136 tình nguyện viên phản ứng nhanh cùng tổ COVID cộng đồng mua lương thực, thực phẩm cho F0; **Hà Tĩnh** với mô hình “*Tủ thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19*” trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị F0, mô hình “*Tổ tư vấn áo xanh*”; **Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng** với mô hình “*Đội hình Shipper Áo xanh – đi trợ giúp dân*”; **Đoàn TN Bộ công an** với phong trào “*Đồng hành với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch*”...

¹⁶ Tiêu biểu có các đơn vị: **Hà Nội** tổ chức hoạt động “*Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính*” hỗ trợ giải quyết 3.358 hồ sơ; **Hung Yên** tổ chức hoạt động “*Ngày thứ bảy tình nguyện*” giải quyết được 3.500 hồ sơ; **Thành phố Hồ Chí Minh** khởi động và ra mắt các đội hình “*Cán bộ, công chức, viên chức trẻ xung kích hỗ trợ, tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước*” cấp Thành, tọa đàm “*Nâng cao*

+ Chương trình “*Tháng ba biên giới*” năm 2022 với chủ đề “*Biên cương Tổ quốc tôi*” được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31/3/2022 tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước, trong đó tập trung tại các xã biên giới khó khăn khu vực miền núi, hải đảo. Trong 01 tháng triển khai, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 104 hành trình “Thanh niên đến cột mốc biên giới” gắn với tổ chức Lễ chào cờ; có 46 công trình “*Thắp sáng đường biên*” được thực hiện với tổng chiều dài là 80km; có 24.339 cờ Tổ quốc được trao tặng cho người dân giáp biên giới; 747 hoạt động thăm tặng quà biên phòng được tổ chức với tổng giá trị giá 1,6 tỷ đồng; 217 công trình thanh niên hỗ trợ người dân biên giới khó khăn được thực hiện với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng; 3.857 cây xanh được trồng trên địa bàn các tỉnh giáp biên giới với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng; 62.252 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động chương trình “*Tháng ba biên giới*” trên toàn quốc; 20.604 người dân và thanh thiếu nhi được hỗ trợ với tổng giá trị nguồn lực hơn 11 tỷ đồng; 739 hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia được tổ chức và đăng tải được 1.474 tin bài trên các phương tiện truyền thông, báo chí, mạng xã hội của tổ chức Đoàn các cấp.

+ Trước diễn biến phức tạp xung đột giữa Nga và Ukraine, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội SVVN đã kịp thời có liên hệ nắm tình hình, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn, hội ngoài nước, đặc biệt là các tổ chức đoàn, hội tại một số nước châu Âu như Séc, Ba Lan, Hungary, Rumania, Nga phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại và các hội đoàn người Việt tham gia vào Ban hỗ trợ người Việt Nam ở Hungary¹⁷.

2.2. Các hoạt động phát huy tính sáng tạo của thanh thiếu nhi

Các hoạt động phát huy tính sáng tạo của thanh thiếu nhi được các cấp bộ đoàn đẩy mạnh triển khai với nhiều hình thức phong phú, trong đó tập trung tổ

chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4”; **Quảng Trị** tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện” giải quyết hơn 1.500 văn bản, thủ tục hành chính cho người dân,...

¹⁷ Các tổ chức đoàn, hội ngoài nước, đặc biệt là các tổ chức đoàn, hội tại một số nước châu Âu như Séc, Ba Lan, Hungary, Rumania, Nga phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại và các hội đoàn người Việt tham gia vào Ban hỗ trợ người Việt Nam ở Hungary sơ tán từ các vùng chiến sự tại Ukraine sang các nước láng giềng Hungary, Ba Lan, Séc, Nga; cứu trợ nhu yếu phẩm, giấy tờ pháp lý, thông tin, phiên dịch, hỗ trợ bốc xếp các container hàng hóa gửi đến người dân Ukraine đang tị nạn tại biên giới Slovakia và Ukraine, hỗ trợ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại các nước làm thủ tục lên chuyến bay giải cứu cho các công dân Việt Nam tại Ukraine từ Ba Lan về nước; trực tại các nhà ga đón đồng bào Việt Nam đi tàu từ biên giới Ukraine đến Budapest, Hungary; đưa công dân về nơi tạm trú hoặc hỗ trợ mua vé, tiền những người có đủ giấy tờ lên tàu đi tiếp sang các nước EU khác...

chức các hoạt động thi đua học tập, sáng tạo, tăng gia sản xuất được lan toả rộng rãi ở các địa phương, đơn vị. Cuộc vận động “*Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng, sáng kiến*” được các cấp bộ đoàn quan tâm triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Theo đó, trong Tháng Thanh niên năm 2022, đoàn viên thanh niên cả nước đã đề xuất được 247.612 ý tưởng, sáng kiến, trong đó có 162.075 ý tưởng sáng tạo được đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam <http://ytuongsangtao.net> (tăng 99,6% so với năm 2021); trong đó, nhiều ý tưởng, hiến kế đóng góp cho công tác đoàn, công tác tập hợp thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được đề xuất. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã tổ chức 184 cuộc thi ý tưởng sáng tạo, thu hút 5.528 ý tưởng, sản phẩm; tổ chức 315 hoạt động tuyên dương, vinh danh 2.137 gương thanh thiếu nhi có ý tưởng, sáng tạo tiêu biểu; tổ chức 258 buổi hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về phong trào “*Tuổi trẻ sáng tạo*”, thu hút 28.390 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Trong công tác hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên, các cấp bộ đoàn toàn quốc đã huy động hơn 8,8 tỷ đồng hỗ trợ hiện thực hóa cho 6.752 ý tưởng, sáng kiến với giá trị làm lợi là trên 10 tỷ đồng với nhiều hình thức phong phú, thiết thực¹⁸.

3. Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi

3.1. Hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Hoạt động hỗ trợ, khởi nghiệp sáng tạo cho đoàn viên thanh niên tiếp tục được các cấp bộ đoàn quan tâm, triển khai với 527 hoạt động, hỗ trợ cho 79.959 đoàn viên thanh niên khởi nghiệp sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như: duy trì các mô hình thanh niên làm kinh tế ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng các mô hình kinh tế sản xuất xanh, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường; tổ chức tập huấn kiến thức hỗ trợ thanh niên làm kinh tế; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, bảo quản theo tiêu chuẩn vệ

¹⁸ Các đơn vị thực hiện tốt gồm: **TP. Hồ Chí Minh** tổ chức Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) với thông điệp “*Thế hệ mới - Thích ứng - Kết nối và Chia sẻ*”, tổ chức 05 chương trình tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội về kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp, 02 chương trình truyền thông trực tuyến về tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; **Hà Nội** ra mắt Mạng lưới Câu lạc bộ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyên đổi số Thủ đô HUB Network thuộc Cung Thanh niên Hà Nội tại 16 trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Thành phố; ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyên đổi số và hỗ trợ thanh niên, sinh viên VietinBank; **Nghệ An** tổ chức tổ chức Cuộc thi lập trình Sáng tạo cùng CodeKitten với chủ đề “*Tự hào thiếu nhi quê hương Bác*” với gần 6.000 bài dự thi; **Hậu Giang** tổ chức Liên hoan “*Tuổi trẻ sáng tạo, phát huy tài năng trẻ*” cấp tỉnh; **Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương** tổ chức 16 hoạt động tuyên dương, diễn đàn về phong trào Tuổi trẻ sáng tạo...

sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi; thẩm định, hỗ trợ vốn vay cho các dự án làm kinh tế của thanh niên. Một số tỉnh, thành đoàn đã chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho các đối tượng thanh niên¹⁹. Trung ương Đoàn tham mưu xây dựng dự thảo Đề án “*Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp*” giai đoạn 2022 – 2027, hiện đã tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành và các đơn vị có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ.

Các hoạt động tư vấn, đào tạo, các chương trình tập huấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng, các kênh tiêu thụ sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp tục được các cấp đoàn, hội quan tâm triển khai, trong đó tăng cường công tác hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp²⁰; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn²¹. Các cấp bộ đoàn tổ chức được 404 buổi tập huấn chuyên giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, thu hút 29.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình “*Chắp cánh sinh viên khởi nghiệp*” với các hoạt động: tổ chức triển lãm “*Sinh viên khởi nghiệp*” trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV; tổ chức diễn đàn “*Khởi nguồn cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên & Tiềm năng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên theo xu hướng các nhóm ngành*”, diễn đàn “*Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái Khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên – Vai trò của Nhà trường, Doanh nghiệp, Quỹ đầu tư và Địa phương*” vào ngày 26/3/2022 tại Vĩnh Phúc.

¹⁹ Tiêu biểu như: **Hà Nội** giới thiệu việc làm cho 11.460 đoàn viên, thanh niên; **Sóc Trăng** giới thiệu cho 1.472 đoàn viên, thanh niên có việc làm; **Quảng Trị** giới thiệu việc làm cho 1.250 đoàn viên, thanh niên; **TP. Hồ Chí Minh** giới thiệu việc làm cho 1.171 đoàn viên, thanh niên.

²⁰ Trong khuôn khổ Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022 ngày 13/3/2022, Trung ương Đoàn tổ chức ra quân đã triển khai hỗ trợ thanh niên đưa sản phẩm lên không gian số trên nền tảng vũ trụ ảo Metasquare với 20 gian hàng của các tỉnh, thành đoàn được triển khai trên nền tảng, đồng thời thiết lập 02 Trạm trải nghiệm trị giá 100 triệu đồng/trạm đặt tại tỉnh **Long An** và **Quảng Ngãi** Mỗi trạm được trang bị 02 kính VR, 01 Tivi, 01 bàn ghế khách hàng trực tiếp trải nghiệm Sản phẩm nông sản trong vũ trụ ảo MetaSquare.

²¹ Các đơn vị triển khai tốt: **Vĩnh Phúc** phát động cuộc thi “*Ý tưởng khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên, năm 2022*” với chủ đề “*Khởi nghiệp trong thời kỳ công nghệ chuyển đổi số*”; **Bắc Giang** phát động Cuộc thi “*Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo*” năm 2022, Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên trực tiếp trên mạng xã hội thu hút 5.000 lượt đoàn viên thanh niên theo dõi, tương tác; **Bình Dương** tổ chức 62 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp với sự tham gia của 1.220 lượt ĐVTN; **Quảng Ninh** tổ chức 17 hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp với 1.226 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, hỗ trợ phát triển mới 05 mô hình kinh tế; **Thanh Hóa** triển khai cuộc thi “*Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hoá*” lần thứ X năm 2022, duy trì đều đặn hoạt động của 11 Câu lạc bộ Khởi sự Doanh nghiệp trong đoàn viên thanh niên các trường Đại học, cao đẳng và cấp huyện; **Vĩnh Long** phát động Cuộc thi dự án, ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2022 đến hơn 9.365 đoàn viên, thanh niên...

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục quan tâm triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh trong học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, tổ chức các hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm cho các đối tượng thanh niên, trong đó có thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên công nhân. Trong tháng thanh niên, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức 1.276 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho 570.660 lượt đoàn viên thanh niên, tổ chức 751 hoạt động giới thiệu việc làm, giới thiệu cho 95.069 đoàn viên thanh niên với 31.155 thanh niên có việc làm.

3.2. Hoạt động đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế

Tại cấp Trung ương, nội dung đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế được đẩy mạnh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị tập huấn công tác đối ngoại dành cho cán bộ Đoàn toàn quốc ngày 28/3/2022²²; tổ chức chương trình trực tuyến toàn quốc về chuyên đề thông tin đối ngoại - Talkshow Tăng cường kết nối Á- Âu: Góc nhìn và vai trò, đóng góp của thanh niên²³ ngày 11/3/2022, phát trực tuyến trên các trang mạng xã hội của đoàn, hội và nhận được sự tương tác của đông đảo đoàn viên thanh niên.

Tháng thanh niên, các cấp bộ đoàn, hội tổ chức nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế, thu hút gần 25.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, với tổng kinh phí gần 04 tỷ đồng. Trong đó, các cơ sở Đoàn tích cực chuẩn bị các hoạt động hợp tác quốc tế thanh niên, tập trung vào hoạt động chăm lo cho thanh niên, sinh viên Lào, Cam tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào và Chol Chnam Thmey của Campuchia. Bên cạnh đó, các hoạt động được các cơ sở Đoàn triển khai sáng tạo, hiệu quả, thiết thực và

²² Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã thảo luận, lắng nghe báo cáo viên giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại của Việt Nam với các nước trên thế giới trong thời gian qua, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19, các vấn đề quốc tế nóng đang được dư luận đặc biệt quan tâm như hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, vấn đề viện trợ nhân đạo, vai trò hoà giải hoà bình của Việt Nam; Chủ chương, đường lối của Đảng trong công tác đối ngoại nhân dân hiện nay và một số lưu ý khi tham gia, triển khai, các hoạt động đối ngoại nhân dân, đối ngoại thanh niên; Đối ngoại thanh niên trong thời kỳ mới, những lưu ý về công tác quốc tế thanh niên trong hệ thống Đoàn và các hoạt động quốc tế thanh niên cần được chú trọng trong thời gian tới...

²³ Tại Talkshow, đoàn viên thanh niên tại các điểm cầu trong cả nước được các diễn giả đến từ Bộ Ngoại giao, Học viện Ngoại giao Việt Nam, Ban Quốc tế Trung ương Đoàn thông tin chung về Diễn đàn hợp tác Á- Âu: Thực trạng và triển vọng hợp tác kết nối Á - Âu; Vai trò của ASEM; Thanh niên và các tổ chức thanh niên trong việc tham gia vào hợp tác thanh niên khu vực Á- Âu, đã thu hút được 15.000 lượt tương tác và tiếp cận bởi các bann đoàn viên, thanh niên trên toàn quốc.

có tính lan tỏa rộng khắp, tập trung vào các nội dung thu hút sự tham gia của thanh niên nước ngoài trên địa bàn; tổ chức các hoạt động tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài để thu hút nguồn lực hỗ trợ triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị, bên cạnh đó, kết nối sự tham gia của thanh niên, sinh viên Việt Nam ngoài nước hưởng ứng các hoạt động của Tháng thanh niên²⁴.

3.3. Tổ chức các hoạt động đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi

Các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được các cấp bộ đoàn quan tâm tổ chức với tổng giá trị học bổng trao tặng cho học sinh gần 24 tỷ đồng, chăm lo cho hơn 45.165 thiếu nhi trên cả nước. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện Luật trẻ em và các văn bản pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em được nhiều đơn vị triển khai với 3.419 hoạt động, thu hút 441.868 lượt thiếu nhi, đoàn viên thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn tâm lý, sức khỏe tâm thần cho học sinh quay trở lại trường học khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát đã được tổ chức rộng rãi với 6.449 chương trình, thu hút sự tham gia của gần 751.996 thiếu niên, nhi đồng.

Trong Tháng Thanh niên, Trung ương Đoàn phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức các chương trình lớn như: Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021²⁵; Lễ tuyên dương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với chủ đề “*Thầy thuốc trẻ trên mặt trận phòng chống đại dịch COVID-*

²⁴ Tiêu biểu như: **Phú Thọ** với hoạt động Hỗ trợ Lưu học sinh Lào mắc COVID-19 phải điều trị tại trường; **Quảng Trị** tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ, đội, nhóm tiếng Anh tỉnh Quảng Trị năm 2022 - “*Global Citizen*”; **Quảng Nam** tổ chức tổ chức Chương trình “*Hành trình biển đảo - Khát vọng vươn xa*”, thăm quan Nhà trưng bày Hoàng Sa tìm hiểu về lịch sử cũng như ý nghĩa Nhà trưng bày, thăm Công viên APEC nghe tuyên truyền, giáo dục truyền thống và thành quả hội nhập quốc tế; **Kon Tum** tổ chức tổ chức chương trình “*Ngày hội đoàn kết giữa sinh viên ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2022*”; **Trà Vinh** ra mắt góc tin Ấn Độ và Tọa đàm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ; **Đoàn TN Bộ Công An** tổ chức đoàn công tác thăm, tặng 15 bộ máy tính kèm bộ lưu điện năng lượng mặt trời cho các đơn vị Công an bản giáp biên; tặng 04 bộ máy tính, 820 suất vở, đồ dùng học tập cho các điểm trường và học sinh tại các bản biên giới thuộc các tỉnh Sekong, Salavan, Attapu, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; **Hải Phòng** tổ chức Cuộc thi “*Tiếng Anh 4.0*” với chủ đề “*Hải Phòng - thành phố tương lai*” với 7.000 thí sinh dự thi; ...

²⁵ Lễ trao Giải thưởng “*Sao Vàng đất Việt*” năm 2021 được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức và bình chọn giải thưởng. Sau khi tiến hành chọn lựa từ các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, có 294 doanh nghiệp của 55 tỉnh, thành phố trên cả nước được đề cử tham gia Giải thưởng. Trên cơ sở bình chọn công khai, khoa học, minh bạch, dân chủ và chặt chẽ, Hội đồng bình chọn đã chọn ra 200 thương hiệu tiêu biểu để trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021 kèm các danh hiệu TOP10/TOP100/TOP200 thương hiệu Việt Nam.

19”²⁶; tổng kết, trao giải cuộc thi “*Vượt qua nỗi sợ nCoV*”; tổ chức vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc và trao giải Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “*Tự hào Việt Nam*” lần thứ IV, năm học 2021 – 2022²⁷; tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV; tổ chức Lễ khởi động các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông hưởng ứng “*Năm An toàn giao thông 2022*” vào ngày 28/3/2022 tại Vĩnh Phúc; tổ chức Chương trình công bố cuộc thi sáng tác biểu trưng “*Biểu tượng Hòa Bình*”...

Ngày hội “*Thiếu nhi vui khỏe - Tiến nước lên Đoàn*” được nhiều đơn vị tổ chức gắn với phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII với nhiều nội dung, hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi truyền thống vẻ vang của đoàn, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên; đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh để thiếu nhi được giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động của Đội tại cơ sở²⁸.

Trong Tháng Thanh niên, Hội đồng Đội Trung ương tiếp tục triển khai chương trình “*Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, Rèn luyện chăm*” với 01 hội nghị triển khai toàn quốc, 17 lớp tập huấn cho cán bộ, giáo viên các đơn vị tham gia chương trình; triển khai App “*Làm việc tốt*” với sự tham gia của 412.212

²⁶ Ngày 21/3/2022 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với chủ đề “*Thầy thuốc trẻ trên mặt trận phòng, chống đại dịch COVID-19*” và Chương trình Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Giải thưởng năm 2021 đã chọn ra 10 gương tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng như hoạt động từ thiện, khám chữa bệnh cho người nghèo, các gương thầy thuốc trẻ điển hình xung phong dấn thân, dấn thân, không ngại gian khổ, hy sinh để tham gia công tác, hỗ trợ các bệnh viện, cơ sở y tế vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn hoặc trong các lĩnh vực công việc đặc thù liên quan đến công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

²⁷ Vòng chung kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “*Tự hào Việt Nam*” lần thứ IV, năm học 2021 – 2022 dành cho học sinh THPT, TTGDNN-GDTX, có 75 thí sinh đến từ 63 tỉnh, thành đoàn tham gia thi. Kết quả, giải Nhất thuộc về thí sinh đến từ Thành đoàn Hải Phòng.

²⁸ Ngày 21/3/2022, tại trường Tiểu học Hồ Văn Huê (TP. Hồ Chí Minh), Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Ngày hội “*Thiếu nhi vui khỏe - Tiến nước lên Đoàn*”. Tại ngày hội, Hội đồng Đội Trung ương và các đơn vị đồng hành đã trao bảo trợ cho 441 thiếu nhi mồ côi do đại dịch COVID-19 của 14 địa phương (TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hậu Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Bình Dương...) theo chương trình “*Nói vòng tay thương*”; trao tặng 180 thiết bị học tập trực tuyến với tổng trị giá 630 triệu đồng đến 180 thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn thuộc các địa phương: Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang theo chương trình “*Cùng em học trực tuyến*”; trao tặng 12 ngôi nhà Khăn quàng đỏ với tổng trị giá 960 triệu đồng; trao tặng 50 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức 12 chương trình truyền thông, nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em với tổng kinh phí 410 triệu đồng; trao tặng 01 không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội trị giá 300 triệu đồng.

học sinh; tổ chức sân chơi “*Viết chữ đẹp*” với hơn 160.000 bài dự thi của 63/63 tỉnh, thành phố tham gia; tổ chức sân chơi đồng diễn Flashmob với 1.800 clip dự thi của 63/63 tỉnh, thành phố tham gia; phối hợp với Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức Lễ phát động chương trình Mizuiku “Em yêu nước sạch” năm 2022 và cuộc thi Sáng tác truyện tranh với chủ đề “Hành trình cùng Mizu bảo vệ nguồn nước” tại Hải Phòng, qua đó hỗ trợ 19 công trình lọc nước cho 19 liên đội trên cả nước với tổng trị giá 1.520 triệu đồng. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp UNESCO Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia đối với Bộ công cụ Vận động dành cho thanh thiếu nhi trong khuôn khổ Chiến dịch “Vì bức tranh tương lai có trẻ em gái”, nằm trong Chiến dịch truyền thông toàn cầu “Vì bức tranh tương lai có trẻ em gái”, nhằm kêu gọi toàn thể cộng đồng chung tay bảo vệ tiến bộ đạt được trong giáo dục trẻ em gái, đảm bảo việc học tập liên tục của trẻ em gái trong thời gian đóng cửa trường học và thúc đẩy sự an toàn của trẻ em gái trở lại trường học sau khi trường mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19.

4. Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Công tác tổ chức đại hội đoàn các cấp tiếp tục được triển khai đảm bảo tiến độ và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trung ương Đoàn đã triển khai nhiều nội dung về tổ chức đại hội đoàn các cấp hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, cụ thể: tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở; tổ chức các hội nghị liên quan đến nội dung sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa XI; tổ chức 05 hội nghị lấy ý kiến góp ý, hiến kế của các đối tượng thanh niên, cán bộ phụ trách thiếu nhi để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Trong Tháng Thanh niên, nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp bộ đoàn tại cơ sở trong công tác phối hợp với các ngành liên quan triển khai phong trào, hoạt động thanh niên, Trung ương Đoàn đã triển khai ký kết chương trình phối hợp giai đoạn mới các Bộ, ngành như: kí kết chương trình phối hợp với Bộ Nội vụ giai đoạn 2022 – 2026; kí kết với Bộ Thông tin và Truyền thông đoạn 2022 – 2026; Trung ương Hội LHTN Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025.

Trung ương Đoàn tổ chức Chương trình Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đối thoại với đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trong và ngoài nước với chủ đề "*Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên*". Tại chương trình, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn đã chia sẻ, giải đáp nhiều vấn đề được các bạn trẻ quan tâm, đặt câu hỏi, như: những giải pháp để hỗ trợ đoàn viên thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, nghiên cứu khoa học, sáng tạo; khơi dậy tinh thần khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; định hướng nghề nghiệp; hỗ trợ trí thức trẻ tình nguyện nhận nhiệm vụ tại các khu vực khó khăn; giáo dục lý tưởng cách mạng và phát huy thế hệ "Gen Z", phát huy thanh niên trong giữ gìn và phát triển giá trị truyền thống, văn hóa Việt Nam²⁹... Trong Tháng Thanh niên, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã phối hợp tổ chức các chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Các cấp bộ đoàn đã phối hợp tham mưu tổ chức 3.137 buổi đối thoại, trao đổi giữa lãnh đạo cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp với thanh niên³⁰. Các chương trình được đổi mới tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và giải quyết được hàng vạn câu hỏi và các vấn đề khó khăn cho đoàn viên, thanh niên cả nước³¹. Nhiều chính sách, chế độ và giải pháp hỗ trợ thanh niên đã được các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời ngay trong các chương trình đối thoại.

Trong Tháng Thanh niên, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chỉ đạo tổ chức 1.104 buổi sinh hoạt chi đoàn, lớp tập huấn chuyên đề về Luật Thanh niên (sửa đổi); tổ chức 7.336 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn, kết nạp 273.331 đoàn viên mới³², thành lập 384 chi đoàn mới, 498 chi hội mới trong và ngoài nước³³.

²⁹ Chương trình nhận được sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi cả trong và ngoài nước với 11.300 điểm câu trực tiếp trong và ngoài nước kết nối qua hệ thống phòng họp, trong đó 18 điểm câu quốc tế tại các tổ chức đoàn, hội ngoài nước; thu hút 1.356.282 đoàn viên theo dõi trực tiếp tại điểm câu với tổng số lượt tiếp cận, tương tác thông qua livestream là 9.578.379 lượt, hơn 3.000 câu hỏi được đề nghị trao đổi với nhiều nhóm chủ đề khác nhau.

³⁰ Trong đó có 2.681 hoạt động cấp cơ sở, 416 hoạt động cấp huyện, 40 hoạt động cấp tỉnh.

³¹ Các đơn vị thực hiện tốt tiêu biểu như: **Điện Biên, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang...**

³² Một số đơn vị thực hiện tốt công tác kết nạp Đoàn viên mới: **Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Kiên Giang...**

³³ Tại Wellington, New Zealand, được sự thống nhất của Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Ban chấp hành lâm thời Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ) lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2024 theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến ngày 30/3/2022.

Triển khai cuộc vận động “*Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam*”, các cấp bộ đoàn đã tham mưu cấp ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp³⁴. Kết quả, có 37.742 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp (tăng 6,9% so với Tháng Thanh niên năm 2021), trong đó có 7.436 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng (tăng 10,7% so với Tháng Thanh niên năm 2021).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

Công tác chỉ đạo triển khai các hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2022 được thực hiện kịp thời, thông suốt từ Trung ương xuống đến cơ sở. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc sớm ban hành kế hoạch và nghiêm túc triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022, bám sát định hướng và thực hiện trọng tâm chủ đề “*Tuổi trẻ sáng tạo*” do Trung ương Đoàn triển khai. Các hoạt động được triển khai thuận lợi trong không khí thanh niên cả nước sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; kịp thời, linh hoạt để hình thành các giải pháp sáng tạo trong triển khai hoạt động, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh.

Các nội dung triển khai trong Tháng Thanh niên năm 2022 đã đạt kết quả toàn diện. Các cấp bộ Đoàn đã tham mưu một cách kiên trì, sáng tạo, khoa học với cấp ủy, chính quyền để tạo điều kiện, cơ chế tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao, hướng về cơ sở, trực tiếp góp phần giải quyết những nhu cầu thực tiễn của địa phương, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; tạo được lòng tin, sự quan tâm, chăm lo của xã hội, cấp ủy, chính quyền đối với tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, các hoạt động được thực hiện bám sát được trào lưu, xu hướng mới của giới trẻ, nhiều mô hình của đoàn đã tạo sức cuốn hút, mang tính dẫn dắt, được thanh niên hưởng ứng. Nhiều phương thức, cách làm mới, sáng tạo trong tổ chức các chương trình, hoạt động triển khai trong Tháng Thanh niên được chia sẻ, nhân rộng kịp thời, hiệu quả trong toàn

³⁴ Một số đơn vị tổ chức tốt công tác phát triển Đảng trong đoàn viên: Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Quảng Nam, Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương...

đoàn qua các tuần triển khai hoạt động. Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động trong Tháng Thanh niên đông đảo, thành phần thanh niên tham gia đa dạng.

Công tác thông tin báo cáo của các cấp bộ đoàn nhìn chung đảm bảo thường xuyên, kịp thời. Công tác tổng hợp, phân tích kết quả, định hướng các hoạt động bám sát theo thời gian và yêu cầu của nhiệm vụ. Công tác nêu gương, thông tin các mô hình mới, cách làm hay được thực hiện đầy đủ giúp cho các cơ sở đoàn thuận lợi xem xét và áp dụng thực tế.

2. Hạn chế

Bên cạnh kết quả đã đạt được, một số hoạt động chưa được tập trung triển khai đạt hiệu quả theo Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2022, cụ thể như:

- Công tác phối hợp tư vấn hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên của các cấp bộ Đoàn còn hạn chế, chưa có nhiều đổi mới. Về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, chưa có nhiều mô hình sáng tạo được triển khai, việc thu hút nguồn vốn để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu của thanh niên.

- Chưa có nhiều mô hình hiệu quả trong công tác hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; triển khai chương trình Trí thức trẻ tình nguyện tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp; thành lập, triển khai đội hình tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường.

- Việc triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến” tại các cấp bộ Đoàn còn nhiều hạn chế. Các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên chủ yếu tập trung vào công tác hỗ trợ, phát huy thanh thiếu niên trong đóng góp ý tưởng, sáng kiến. Chưa có nhiều hoạt động để hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến của thanh niên; công tác kết nối nguồn lực để hỗ trợ việc hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của thanh niên còn hạn chế. Các hoạt động hỗ trợ, tư vấn thanh niên đăng ký bảo hộ các quyền liên quan đến sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm sáng tạo, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu... chưa được quan tâm triển khai.

- Công tác tổ chức Ngày đoàn viên cho đoàn viên đang lao động, công tác tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước, các địa bàn đô thị mới tập trung đông đoàn viên chưa có nhiều kết quả nổi bật. Việc thực hiện triển khai đồng bộ phần mềm Quản lý đoàn viên tích hợp trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam chưa đạt yêu cầu.

3. Nguyên nhân của các hạn chế

Kết quả còn hạn chế trong hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2022 có một số nguyên nhân, cụ thể như:

- Trong bối cảnh các cấp bộ đoàn tập trung tổ chức đại hội đoàn các cấp, các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập đoàn, các đơn vị tập trung nhiều vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống nên có ảnh hưởng đến các hoạt động tư vấn hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên, phát huy ý tưởng sáng tạo.

- Một số đơn vị chưa dành sự quan tâm đúng mức, hoặc thiếu nguồn lực, cơ sở vật chất, chưa chủ động, linh hoạt trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền để tổ chức các chương trình, hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi; một số địa bàn gặp khó khăn trong triển khai hoạt động đồng hành, chăm lo cho thiếu nhi.

- Một số đơn vị thực hiện các nội dung chưa bám sát theo Kế hoạch Tháng Thanh niên của Trung ương Đoàn, chủ yếu thực hiện theo kinh nghiệm các năm trước, chưa có nhiều sáng tạo trong tổ chức, triển khai các hoạt động.

- Dịch bệnh COVID-19 tạo khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, ảnh hưởng tới công tác vận động nguồn lực xã hội đầu tư và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Một số đơn vị chưa chủ động và tích cực trong công tác báo cáo, cập nhật số liệu kịp thời theo tiến độ của Trung ương.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng (để b/c);
- Đ/c Võ Văn Thương, UVBCT, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng (để b/c);
- Đ/c Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW (để b/c);
- Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng TW Đảng;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy Khối các CQ TW, Khối DNTW;
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Các đ/c UV BCH TW Đoàn;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Các ban, đơn vị TW Đoàn;
- Lưu CNĐT, VP.

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

BÍ THƯ



Ngô Văn Cường